

ความโรแมนติกจากอักษรตัวแรกของชื่อคุณ

นำเสนอเมื่อ : 12 ก.พ. 2552

ความโรแมนติคจากอักษรตัวแรกของชื่อคุณ

ชื่อของคุณแรกี่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนโรแมนติคแค่ไหนได้เหมือนกันนะคะ โดยดูจากอักษรชื่อตัวแรกที่เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร A นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะโรแมนติคสักเท่าไร คุณจะแสดงออกทางกรรกระทำบ่อยๆ

คุณจะเป็นนักธุรกิจเสียมากกว่าประมาณว่าคุณจะเจอได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาเสมอ แต่หากว่าคุณไม่ค่อยมีความอดทนในการจับใจรักเท่าไรหรือคน(หรือหญิงเปล่า)ที่คุณเป็นจนทีคุณอาจจะเปลี่ยนและชอบคนอื่นที่รูปร่าง มีนิสัยที่ต่างไปในการใกล้ชิดที่หาหาข เป็นคนที่ติดอยู่ในความลุ่มหลงจนง่าย และชอบเผชิญกับภาวะทวาศีแต่ก็กล้าไปต่อสรรพคุณเหล่านี้ใคร่ทั้งใจเลยนะ เพราะความต้องารของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่ถือการใจเงินโดยคุณแล้ว มิใช่หรือ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร B นั้นหมายความว่า

คุณดูเป็นนักโรแมนติคด้วยเงียวละ ชอบงานสังสรรค์ คุณดูมีความสุขมากเวลาที่คุณได้รับของขวัญของกำนัลจากคนที่คุณรัก

เพราะมันเป็นวิธีการบอกกับแบบประยัญใจคุณมากเลย คุณชอบที่จะถูกตามใจและตามใจคนอื่น ชอบที่จะแสดงความรักกับแบบแสดงออก จนถึงไม่เกี่ยวกับข้อที่ที่จะหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ใ้กับความรักของคุณ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร C นั้นหมายความว่า

คุณเรียกตัวเองว่าเป็นนักสังคมและ ชอบที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้อื่น คุณชอบที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้างและตัวคุณเอง จะต้องดูดีเสมอ คุณมองคนอื่นเหมือนเพื่อน คุณชอบที่จะโดนคนอื่นยกยอปอเป็นเลิศของคุณ คุณสามารถบังคับความรู้สึกและจิตใจของคุณได้เป็นอย่างดีในเวลาที่คุณรู้สึกง

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร D นั้นหมายความว่า

เมื่อคุณรู้สึกว่า คนนั้นแหละใช่เลย คุณจะไ้เก็บไว้ งดปิดพุงสาหาเธออย่างเต็มที่เลย คุณมีอาจทำจิตใจของคุณได้จริงๆ

เพราะคุณชอบใช้เงินมาจ่ายให้คุณและเวลาโดยตลอด คุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับสิ่งที่คุณกำลังทำและบางทีก็อาจจะหาเงินในสิ่งที่คุณมีแบบชนิดที่ว่าคนอื่นจะต้องไม่โดยแยกจากคุณคนเดียว

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร E นั้นหมายความว่า

ความห่วงใยที่มิใช่ที่สุดของคุณคือ การที่โดนขู่ เพราะฉะนั้น คุณอยากที่จะเป็นผู้พิทักษ์ และก็จะต้องแลกดูเลยนะ

คุณต้องการเพื่อนที่มารวมรูปเป็นหนึ่งเดียวกันโดยง่าย ๆ อยู่นานๆแล้วกัน คุณเคยมีความปรารถนาอยากให้คุณอยู่กับใครๆซะได้...แบบจริงจัง!!! คุณชอบที่จะเข้าไปทำเพราะคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหาหาหาสำหรับคุณ แต่ที่คุณใจไปก็ไม่ได้นะ ลวๆ คุณก็จะซัดซัดต่อรักนั้น แต่คุณยังไม่เจอใครที่ใช่เลยและถ้าที่คุณจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขได้กับหนึ่งสิ่งดีๆสักเล่ม แลนั้นก็ทำให้คุณสบายใจแล้ว..

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร F นั้นหมายความว่า

ชื่อที่ดีที่สุดที่คุณชอบที่จะเพียรกับคุณเงินไปทั่ว แต่รักใคร่แรกแล้วจะรักจริงๆ โดยมากมักจะแล้ว คุณเป็นเหมือนนักแสดง ดาราๆ ดูง่าย

อยากให้คุณรีบรักใคร่โดยเอาโรแมนติคมาตั้งแต่กำเนิด (ว้าว...!!!) คุณชอบดูหนังประเภทรักโรแมนติค

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร G นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่จริงจังนัก พักพิ่กันกับการค้นหาสิ่งที่ดีๆให้ทั้งชีวิตคุณเองและคู่รักของคุณ

คุณชอบที่จะให้คู่รักของคุณเป็นคนที่ฉลาดทันใจหรือเก่งกว่าคุณเล็กน้อย ก็เพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้สิ่งที่ดีๆมาจริงๆ หน้าที่และการงานของคุณมาเป็นอันดับ 1 ยิ่งกว่าความรักเลยนะ คุณค่อนข้างจะยึดที่จะแสดงความรักต่อของคุณ อายายเลยนะแสดงนั้น เขาไปเถอะ ถ้ามันจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร H นั้นหมายความว่า

คุณจะหาคนรักที่สามารถเสริมสร้าง ชื่อเสียงของคุณ เรียกว่าบ่าวๆ ชอบคนคั่งๆ วาจาดีนะ ถ้าคุณได้มีคู่ที่ดีๆ อดอยากมีคู่กับเธอแล้ว

คุณก็จะใจดีกับเธอเงียวละ ของขวัญที่คุณให้กับคู่รักของคุณเรียกว่าเป็นเพียงการง่วนอย่างหนึ่ง ราวกับได้มีคู่ที่ดีๆไม่ได้มีคู่ที่ดีๆกันจริงๆของคุณ คุณก็จะเป็นคนที่ดีจนยากมีคู่ที่ดี อีกๆ ทั้งใจนั้นอีก ต่างหาก

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร I นั้นหมายความว่า

คุณมีความต้องการที่จะได้รับความรัก การยกย่อง และเกื้อหนุน เป็นคนค่อนข้างขี้ฟ้องเฟื่องเฟือย คุณจะค้นหาคู่รักที่สามารถรู้ว่า

คุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณไม่สนใจหากมีคนรักที่หลงใหลคน แลก็เสียใจเขาซะจนจะไร้คู่ได้ คุณนะ รุ่นๆดูเลยและชอบที่ตามใจตัวเองการกระทำชอบที่จะทดลองสิ่งใหม่ ๆต่าง ๆ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร J นั้นหมายความว่า

หลังจากที่เริ่มต้นเป็นในตัวเอง เป็นสิ่งพิเศษที่คุณมีมาตั้งแต่กำเนิด ชอบอะไรที่เริ่มต้น

คุณสามารถที่จะจินตนาการถึงโรแมนติคต่างๆตลอดเวลา หัวใจของคุณจะล่องลอยไปไม่หยุด จนคุณอาจจะต้องเปลี่ยนที่ถึงมันกันมาเอง

คุณสามารถที่จะรักษาความรักที่มีระยะห่างไกลต่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นคนที่ตรงต่อฝัน และเชื่อมั่นในความรัก

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร K นั้นหมายความว่า

คุณเป็น! คนที่ค่อนข้างจะลึกลับ ไม่ลงใจกับใครและช้อยๆ แต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ซื่อมากเลยนะ แต่คุณไม่ค่อยไปใครเห็นหรอก คุณเป็นคนฉลาด ๆทันคน และจะจริงจังกับความรัก คุณใจเย็นและมีความอดทนที่จะรอใครสักคนที่ถูกใจขึ้นมาจากเบื้องบนเพื่อเป็นคู่ของคุณ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร L นั้นหมายความว่า

เมื่อได้ที่คุณถูกคนรอบตัวรักมันแจ่มจางมากแล้ว คุณก็จะโรแมนติคอย่างมากเลย การที่ได้มีคู่รัก เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณ

คุณชอบที่จะแสดงความรักต่อคู่รักของคุณ ต้องการความรัก ความอบอุ่น การเอาใจและการยกย่อง จากคู่รักของคุณตลอดเวลา

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร M นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนอ่อนไหว เมื่อคุณเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครสักคน คุณจะทุ่มเทกับมันมากเลย ไม่มีอะไรสามารถหยุดคุณได้

คุณชอบที่จะลองทุกสิ่งทุกอย่าง และแสดงตัวเป็น พ่อพระ – แม่พระกับคู่ของคุณ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร N นั้นหมายความว่า

โดยมากคนของคุณ ชอบเอาใจ ไม่อวดดี ช้อยๆ แต่ปฏิบัติกับคนอื่นสามารถหลอกกันได้ คุณก็ไม่ใช่ คุณมีความอยากได้ ไม่รู้จักพอ

ชอบที่จะได้ ใจรักคู่รักของคุณ และพยายามหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะไปรับเขาและเข้าคุณ ุ้มน้ำๆ มากๆเลยนะ ที่จะหาคนที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการของคุณได้ เพราะว่าคุณมักจะใส่ใจไปซะแต่เรื่องเล็กแต่พวกชชช... ด้วยความที่ช้อยช้อยของคุณ จึงทำให้คุณไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความรักออกมาซักเท่าไร

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร O นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีสติและมักจะรู้ที่จะหาคนที่ตัวเองต้องการ คุณพยายามที่จะ; อะไรสิ่งต่างๆที่สามารถเสริมอำนาจ บารมีคุณได้

คุณมีแนวโน้มที่จะครองใจดี อ่อนน้อม คุณต้องการคนที่พิเศษๆ และมันพิเศษกว่าคนอื่นของคุณ บางทีความลุ่มหลงของคุณ ก็ทำให้คุณดูเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเงียวละแบบว่าทำอะไรอย่างใจใคร่อย่างนะ!

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร P นั้นหมายความว่า

อยากให้คุณดูดีไปทั่ว เป็นหนุ่ม – สาวสักคู่ด้วยเงียวละ ประมาณที่ว่าไม่ยอมทำอะไรที่ตัวเองอยากทำหรือเสียชื่อเสียงไปเป็นอันขาด

และคุณก็ชอบคนที่มีความดี คุณชอบคนที่มีความดีของคุณ ชอบที่จะเป็นคนที่ฉลาด คุณชอบที่จะเฟรี้ยวไปทั่วและชอบที่จะทำตามใจตัวเอง

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร Q นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งในวงกว้าง พร้อมทั้งทำอะไรที่ตัวเองอยากจะทำ เป็นคนที่กระตือรือร้นและน่าดึงดูดใจจนมีแฟน

รู้ตัวหรือเปล่า คุณชอบความโรแมนติค ชอบหัวใจและดอกไม้ ชอบที่จะพูดคุยกับคนรอบข้าง

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร R นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีการ ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง ชอบคนที่ตามคุณเห็น ฉลาดเท่าทันกับคุณหรือเหนือกว่า

คุณชอบที่จะไม่ยอมมากกว่าที่จะยอมทำเอง รูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่ดีดึงดูดใจมากเลย สำหรับคุณ โดยส่วนตัวของคุณเองเป็นคนที่ไม่เชื่องช้าแต่ไม่มีวันที่คุณจะไม่คนอื่นเห็นหรอก

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร S นั้นหมายความว่า

ถ้ามีสิ่งต้องการจริงๆงานก็เกี่ยวข้อง คุณจะเจอคนที่มาเจอ แต่การงานก็คือ สิ่งเป็นสิ่งไปสำหรับคุณ

คุณเป็นคนที่มีจินตนาการในความรักมากมาย แต่คุณมีความศรัทธาในตัวเอง คุณค่อนข้างจะชอบยอมมากกว่าที่คุณจะรักใคร่สักคน แต่หากคุณรักใคร่แล้วคุณก็จะคิดเขาเหมือนเป็นมากกว่าความรักเงียวละ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร T นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนอ่อนไหวและเก็บตัว ชอบคู่รักที่เป็นผู้นำ ชอบฟังเพลง จดเขียนและนั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศ ช่างจินตนาการ และตกหลุมรักใครๆได้ง่าย เวลาที่คุณมีความรัก คุณจะเป็นคนที่สุขแสนจะโรแมนติค เพื่อมันและเปลี่ยนตัวคุณเองอย่างสิ้นเชิง

แต่คุณก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองและความรู้สึกของคุณเอง คุณสามารถที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ทุกอย่าง มันอยู่ใน! หัวใจของคุณหมดแล้วมัน

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร U นั้นหมายความว่า

คุณมีความกระตือรือร้นและเพื่อนมาก เวลาคุณตกอยู่ในช่วงแห่งความรัก แต่เวลาที่คุณไม่รักใคร่ใคร

คุณก็จะพยายามที่จะค้นหาใครก็ตามที่ใหญ่พอในตัวคุณ โรแมนติคเป็นสิ่งที่น่า ท้าทาย ชอบที่จะเผชิญกับ ความตื่นเต้นและอิสระ คุณชอบที่จะไปของของขวัญอื่น ชอบที่จะเห็นคนที่คุณรักดูดี มีความสุข คุณจะยอมโดนใครสักคนรักดีกว่ามีความสุข ถึงแม้ว่าคุณจะต้องทนทุกข์ก็ตาม แบบที่เธอ...อะไรทำนองนั้น..

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร V นั้นหมายความว่า

คุณ เป็นคนสันโดษ ชอบอิสระ และความตื่นเต้น คุณจะไม่รู้จักเขาคือคนที่คุณจะยอมผูกมัดตัวเอง คุณอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในหัวของคุณ ุ้มน้ำๆ คุณนะ สิ่งสุดท้ายที่ประหลาดๆนะ บอกครั้งที่ยาวของคุณกับคู่รักที่ห่างกัน ความสนุกสนานอะไรก็ตามจะทำให้คุณสนุกไปด้วย ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีความร่วมมือกันก็ตามละละ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร W นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มากอยู่ในใจและใจของคุณเอง มีใจที่สูง ไม่ยอมให้ใครมาซักนำความรู้สึกของคุณ นอกจากจากตัวเอง คุณโรแมนติคและช่างเพ้อฝัน

บอกครั้งที่คุณจะผูกพันกับใครสักคนในใจไม่ว่าจะจริง หรือ เธอเป็นใครมาจากไหน คุณจะจริงจังกับความสัมพันธ์มาก ไม่มีอะไรจะสิ่งใดเลิศเลอไปจากคู่รักของคุณอีกแล้ว จงสนุกสนานกับเกมรักของคุณต่อไปเถอะ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร X นั้นหมายความว่า

คุณชอบใช้การของคุณอารมณ์ของคุณบ่อยๆ เพราะคุณเป็นคนที่มีเชื้อง่าย คุณสามารถที่จะจับปลายหลายมือและหลายตัวได้ในเวลาเดียวกัน

และทำให้ได้ซะด้วยดี คุณไม่ชอบที่จะปิดกั้นตัวเอง และชอบที่จะเป็นผู้นำ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร Y นั้นหมายความว่า

มีสิ่งที่รักอิสระ เป็นบุคคลที่โดดเด่นของคุณ ถ้าคุณทำอะไรไม่ได้ด้วยวิธีของคุณเองแล้วล่ะก็ คุณก็จะไม่สนใจมันอีกเลย

คุณชอบที่จะเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ของคุณ แต่มันก็ออกมาในข้อดีสักทีในรอยยิ้มของคุณ ไม่ใช่หรือ คุณชอบที่จะเรียนรู้ สำนึกสิ่งต่างๆ ถ้าคุณมีโอกาสที่จะหาเงิน

คุณก็จะยอมเสียทั้งสามส่วนสำหรับคุณไปเพื่อหาเงินไปเพื่อหาเงินแก่กระเป๋าก่อน คุณต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นของคุณได้ เห็นแลก็ถึงขั้นที่จะคิดยังชอบฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้าง

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร Z นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีโรแมนติคมาก ๆ่างเพื่อน และบางครั้งก็เหมือนๆ ความรักคือความเจ็บปวด คุณคิดว่า

ตัวคุณเองเป็นคนที่เกิดมาเพื่อความรัก รัก เป็นคนที่จริงจัง มีความทะเยอทะยาน คุณหาหมัดตัวเองที่จะผูกพันกับใครสักคนไม่ได้จินตนาการของคุณนั้นบอกครั้งทั้งจากภาพยนตร์หรือซีรีส์สารที่ดูคุณ คุณไม่มีวันที่จะเปิดใจความสัมพันธ์ของตัวเองให้คนอื่นรู้โดยเด็ดขาด

ที่มา: LadyTip.com